

แถลงการณ์จากผู้แทน - การประชุมสุดยอดแห่งชาติ 2021 ว่าด้วยความปลอดภัยของสตรี

จุดประสงค์และภูมิหลัง

ทุกคนมีสิทธิได้รับความปลอดภัย การพิจารณาแก้ไขปัญหาคาญรุนแรงเกี่ยวกับเพศทุกรูปแบบ รวมทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในบ้าน ครอบครัวและทางเพศ เป็นเรื่องสำคัญเหนือเรื่องอื่นใดเพื่อคนออสเตรเลียทั้งหมดจะได้บรรลุความฝันร่วมกันของการมีชุมชนที่ปลอดภัยจากการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

การประชุมสุดยอดแห่งชาติเกี่ยวกับความปลอดภัยของสตรี (การประชุมสุดยอด) มีขึ้นเมื่อวันที่ 6 และ 7 กันยายน 2021

โดยมีการอภิปรายหัวข้อเรื่องเมื่อวันที่ 2 และ 3 กันยายน 2021 มีผู้เข้าร่วมประชุมเกือบ 400 คน

รวมทั้งผู้เคยประสบความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศด้วยตนเอง นักวิชาการและนักวิจัย ผู้สนับสนุน ผู้นำด้านธุรกิจ และสมาชิกรัฐสภา เพื่อปรึกษาหารือว่าเราควรจะทำางร่วมกันอย่างไรเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

การอภิปรายเหล่านี้จะแจ้งการปฏิบัติการต่างๆ ภายใต้แผนแห่งชาติเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก (แผนแห่งชาติฉบับต่อไป)

หน่วยปฏิบัติการความปลอดภัยของสภาปฏิรูปสตรีสหพันธรัฐแห่งชาติ (หน่วยปฏิบัติการ) ประกอบด้วยรัฐมนตรีความปลอดภัยของสตรีของรัฐ รัฐและดินแดน มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการพัฒนาแผนแห่งชาติฉบับหน้า

แผนแห่งชาติฉบับหน้าจะเป็นเครื่องมือหลักที่จะเป็นแนวทางการใช้จ่ายของรัฐบาลทั้งหลายเพื่อยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ

เรื่องนีรวมถึงวิธีการที่เราประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเป้าหมาย 13 ของข้อตกลงแห่งชาติเกี่ยวกับการปิดช่องว่าง (ข้อตกลงแห่งชาติ)

ข้อตกลงแห่งชาติมุ่งมั่นที่จะลดแบบแผนทั้งหมดของความรุนแรงในครอบครัวและการล่วงละเมิดต่อสตรีและเด็กสาวชาวพื้นเมืองอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตท อย่างน้อยที่สุดร้อยละ 50 ในปี 2031 และก้าวหน้าต่อไปจนถึงศูนย์ นอกจากนี้

ยังรวมถึงการทำงานร่วมกันเพื่อเสนอความสำคัญเร่งด่วนสี่พื้นที่ปฏิรูปตามลำดับความสำคัญภายใต้ข้อตกลงแห่งชาติ

แถลงการณ์ผู้แทนฉบับนี้รวมเสียงของผู้แทนและผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด รวมทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลาย

นี้รวมถึงผู้แทนจากแต่ละรัฐและมณฑลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยสมาชิกของหน่วยปฏิบัติการ

และสมาชิกของสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ในบ้าน และทางเพศของ ชาวอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตท

และกลุ่มที่ปรึกษาแผนแห่งชาติ แถลงการณ์นี้ร่างโดยหัวหน้าผู้แทนที่แต่ละรัฐและมณฑลคัดเลือกมา

นี้มิใช่บันทึกของการอภิปรายรวมยอดของเนื้อหาของการอภิปรายระหว่างสัปดาห์ แต่เป็นการสรุปของเนื้อหาและความคิดสำคัญ ๆ ที่ผู้แทนทั้งหลายได้ระบุไว้

การรับฟังจะต้องดำเนินต่อไปหลังการประชุมสุดยอด เพื่อว่าจะยังคงมีการรับฟังความคิดเห็นอยู่ต่อไป

รวมถึงการรายงานแผนการปฏิบัติในแผนแห่งชาติฉบับต่อไป เราเรียกร้องให้รัฐบาลเครือรัฐ รัฐ และ มณฑล

ประกาศให้การยุติการใช้ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศเป็นนโยบายแห่งชาติที่มีความสำคัญเร่งด่วนนโยบายหนึ่ง

การไต่ตรองเกี่ยวกับ แผนแห่งชาติเพื่อลดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก 2010-2022

แผนแห่งชาติเพื่อลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 2010-2022 (2020-2022 แผนแห่งชาติ) ยอมรับว่าสตรีมีความเป็นไปได้มากกว่าชาย

ที่จะประสบกับความรุนแรงในครอบครัว ในบ้าน และทางเพศ เช่นเดียวกับความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกบ้าน รวมทั้งในสถานที่ที่เป็นสถาบัน

การสะกดรอยตามและการรังควานทางเพศในสถานที่สาธารณะ และการล่วงละเมิดผ่านทางอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี¹ แผนแห่งชาติ

2010-2022 ได้นำความพยายามของรัฐบาลออสเตรเลียทั้งหมดมารวมกัน เพื่อแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงทุกรูปแบบเป็นครั้งแรก

ภายใต้แผนแห่งชาติ 2010-2022 รัฐบาลทั้งหลายได้ร่วมมือกันเพื่อสถาปนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ๆ

และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบริการที่ตอบสนองการป้องกันและการหาทางแก้ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

เรื่องนีรวมถึงการจัดตั้งการเฝ้าระวังของเรา (Our Watch) องค์กรก้นคว้าเพื่อความปลอดภัยของสตรีแห่งชาติของออสเตรเลีย (ANROWS) 1800RESPECT

¹ ABS. 2017. Personal Safety, Australia Survey

การณรงค์หยุดตรงที่เริ่มต้น (Stop it at the Start) ความสนับสนุนสำหรับบริการผู้เชี่ยวชาญ ที่พักอาศัยฉุกเฉิน และ โปรแกรมความปลอดภัยที่บ้าน และงานสนับสนุนทั่วทุกภาคเพื่อจัดหาระบบที่ทำงานร่วมกัน

ในระหว่างที่แผนแห่งชาติ 2010-2022 สร้างรากฐานที่มั่นคงและปรับปรุงความรู้และความเข้าใจของชุมชนทั้งสองประเภท คือความรุนแรงต่อผู้หญิงและความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่จะต้องทำอีกหลายเรื่องเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก เช่นเดียวกับการวัดความก้าวหน้าและการรับประกันว่าเรากำลังลงทุนเงินในทางที่ถูกต้อง ศูนย์กลางของเรื่องอยู่ที่ความพยายามของเราในการลงทุนในการป้องกันและแก้ไขตัวขับเคลื่อนความรุนแรงทางเพศต่อสตรี ผ่านนโยบาย การปฏิบัติ และ โครงสร้างทั้งหลาย ที่เสริมกำลังความ ไม่เสมอภาคทางเพศ พฤติกรรมและทัศนคติส่วนตัว

การสนทนาหรือ ณ

การประชุมสุดยอดแห่งชาติมุ่งไปที่การสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งเหล่านี้และทำให้ความพยายามร่วมกันแห่งชาติของเราก้าวหน้าไปสู่การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก เราจะต้องไตร่ตรองทั้งความสำเร็จและข้อจำกัดของแผนแห่งชาติ 2010-2022 เพื่อสร้างบนสิ่งที่ยังต้องทำให้สำเร็จ ได้รับทุนอุดหนุน และทำให้เสร็จสมบูรณ์

ที่สำคัญคือ การประชุมสุดยอดยังได้พิจารณาประเด็นที่เกิดขึ้นที่หยุดยั้งสตรีและเด็กจากการใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นอิสระจากความรุนแรงทุกรูปแบบ ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดทั่วของโลกของโควิด-19 รัฐบาลทั้งหลายมีโอกาสครั้งเดียวในยุคที่จะสร้างกรอบนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมและระบบที่จำเป็นต่อการป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิง และชัดเจนรูปแบบของพฤติกรรม ที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงและล่วงละเมิดส่วนมากที่ชายใช้

นอกจากนั้นการสนทนาหรือ ณ ที่ประชุมสุดยอดยังได้ย้ำว่า ภายใต้แผนแห่งชาติ 2010-2022 เรายังไม่เคยได้เห็นการปรับปรุงใดๆ สำหรับสตรีและเด็กชาวอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตท ตลอดจนทั่วทุกระดับของรัฐบาล ไม่มีการใช้ความพยายามอย่างเพียงพอในอันที่จะเก็บเสียงของพลเมืองชนชาติแรก และในการทำให้มั่นใจว่ามีการคิดหาทางออกที่นำโดยชุมชนและจัดเสนอโดยองค์กรของชาวพื้นเมืองอะบอริจินและของชาวเกาะทอร์เรส สเตท

เรามีโอกาสที่จะคิดค้นและปฏิรูปทัศนคติของสังคมและเศรษฐกิจของเรา ด้วยวิธีที่ไม่เพียงแต่จะเพิ่มทุนความยืดหยุ่นและความช่วยเหลือให้ประเทศฟื้นตัวโดยเร็วจากวิกฤตการณ์นี้เท่านั้น แต่ยังจะช่วยส่งเสริมความพยายามของเราไปสู่ความก้าวหน้าที่เร็วที่สุดในการป้องกันความรุนแรงต่อสตรี และในการนำไปสู่ความเท่าเทียมกันทางเพศ

การอภิปรายสุดยอด

คณะกรรมการ

ผู้เข้าร่วมมีโอกาสที่จะได้ยินและถามคำถามต่อผู้ร่วมอภิปรายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหลายต่อหลายสาขาวิชาการ การได้พบปะกับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ เป็นโอกาสที่จะได้แบ่งปันหลักฐานที่เกิดขึ้น เน้นแนวปฏิบัติที่สื่อความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ และฟังจากผู้ที่กำลังทำงานเพื่อยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศทุกรูปแบบโดยตรง

คณะกรรมการ *ประสบการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว ในบ้านและความรุนแรงทางเพศของชาวพื้นเมืองอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตท* ทายอมรับว่า ชาวพื้นเมืองและชาวเกาะทอร์เรส สเตท จะต้องดำเนินชีวิตตามแบบแผน และการลงมือปฏิบัติที่เหมาะสมทางวัฒนธรรมและการป้องกันบาดแผลทางใจและการตอบสนองความรุนแรง และหรือเกี่ยวกับแผนงานเฉพาะสำหรับผู้หญิงของชนเผ่าแรกของชาติ คณะกรรมการ *เสรีภาพทางการเงิน:*

การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการหลุดพ้นจากการล่วงละเมิดทางการเงิน ได้สำรวจปฏิสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความเป็นอิสระ และความปลอดภัยของสตรี รวมทั้งความต้องการการปฏิบัติที่ป้องกันการล่วงละเมิดทางการเงิน และการจัดให้มีอาคารที่พักอาศัยที่มั่นคงกว่า คณะกรรมการ *Roadmap to Respect@ Work* และ *ความรุนแรงต่อสตรีเป็นธุรกิจของทุกคน* ได้อภิปรายบทบาทที่บรรดารัฐบาล องค์กร และนายจ้างทั้งหลายกำลังดำเนินการ และสามารถนำมาใช้ในการป้องกันความรุนแรงผ่านทางความริเริ่มเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ การให้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับสตรี และการสนับสนุนสตรีที่กำลังประสบความรุนแรงทั้งภายในและภายนอกที่ทำงาน

คณะกรรมการ *การเปลี่ยนแปลงวิถีทาง: การแทรกแซงของผู้กระทำผิด การควบคุมที่ใช้อำนาจบังคับ*

และการแทรกแซงแต่แรกเริ่ม หรือเรื่องเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะสามารถระบุการเสี่ยงต่อความรุนแรงและการล่วงละเมิดได้ดีกว่านี้ได้อย่างไร เพื่อเปลี่ยนแปลงผลที่ออกมาสำหรับสตรีและเด็ก เช่นเดียวกับเรื่องที่ว่าเราจะทำให้ผู้กระทำผิดคิดรับผิดชอบได้อย่างไร

เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพวกเขา และป้องกันไม่ให้ชายกระทำการรุนแรง

คณะกรรมการฝ่ายตำรวจและความยุติธรรมอภิปรายบทบาทของระบบความยุติธรรมต่อความรุนแรง

และวิธีการที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือสนับสนุนผู้รับเคราะห์-ผู้รอดชีวิตในการรายงานและแสวงหาความยุติธรรม

คณะกรรมการฝ่ายการป้องกันและตอบสนองความรุนแรงทางเพศพิจารณาความสำคัญของการแก้ไขปัญหาดำเนินการความรุนแรงทางเพศต่อสตรี

เพื่อป้องกันการเกิดขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ให้ความเคารพนับถือ ในฐานะเป็นวิธีหนึ่งของการป้องกันความรุนแรงทางเพศ

และการตอบสนองเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการช่วยเหลือสนับสนุนเหยื่อ-ผู้รอดชีวิตจากการใช้ความรุนแรงทางเพศ

การประชุมโต๊ะกลม

การประชุมโต๊ะกลมเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายในการอภิปรายเชิงลึกเกี่ยวกับลำดับความสำคัญก่อนหลังสำหรับแผนแห่งชาติฉบับหน้า

การประชุมโต๊ะกลมไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าฟัง

ทั้งนี้เพื่อให้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแก่คนในการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

การประชุมโต๊ะกลมสำรวจสถานการณ์ที่แตกต่างและประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายของชาวพื้นเมืองอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตรท

สตรีและเด็กที่ทุพพลภาพ ผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยผู้หญิงและชุมชน เด็กและคนหนุ่มสาวในสิทธิของตนเอง ผู้หญิงอาวุโส คนในกลุ่ม LGBTQIA+

และผู้หญิงในพื้นที่ส่วนภูมิภาคและห่างไกล นอกจากนี้ การประชุมโต๊ะกลมยังได้อภิปรายวิธีการที่เรื่องเหล่านี้ตัดกันอย่างไรกับประสบการณ์ความรุนแรง

และการตอบสนองที่จัดให้ตามความต้องการและเหมาะสมทางวัฒนธรรม

การอภิปรายเหล่านี้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงของระบบทั่วทั้งบริการผู้เชี่ยวชาญและกระแสหลัก ระบบสุขภาพ และบริการด้านกฎหมาย

ได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์ความรุนแรงเฉพาะ รวมถึงการควบคุม โดยการบังคับและการล่วงละเมิดที่กระทำผ่านทางเทคโนโลยี

การปรับปรุงการแทรกแซงของผู้กระทำผิด และการทำงานกับชายและเด็กชาย

ได้มีการยอมรับความจำเป็นสำหรับการป้องกันเบื้องต้นตลอดทั่วทุกด้านเหล่านี้

เช่นเดียวกับความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขระบบและโครงสร้างที่คงไว้ซึ่งความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ

ลำดับความสำคัญสำหรับแผนแห่งชาติฉบับหน้าของผู้แทนทั้งหลาย

ทั่วทุกประเด็น แผนแห่งชาติฉบับหน้าจะต้อง:

- ยังคงสร้างฐานที่มั่นคงของเราต่อไปในการป้องกันเบื้องต้นเพื่อยุติความรุนแรงก่อนที่มันจะเริ่มขึ้น และบรรลุการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ วัฒนธรรม ระบบและพฤติกรรมระยะยาว
- ได้รับการสนับสนุนโดยเงินทุนระยะยาวของรัฐบาล โดยไม่คำนึงถึงพรรคการเมือง โดยทุกระดับของรัฐบาล ตลอดทั่วทั้งการป้องกัน การแทรกแซง การตอบสนอง และการกู้คืน เงินทุนควรสนับสนุนทั้งบริการที่มีอยู่ซึ่งกำลังทำประโยชน์ และการตอบสนองใหม่ๆ และควรให้เงินทุนบริการระยะยาวแก่บริการแนวหน้า รวมทั้งเรื่องที่พักอาศัยและการเป็นปากเสียงแทน เรื่องนี้ต้องคำนึงถึงการพิจารณาเงินทุนบนฐานของความจำเป็น ตลอดถ้วนนโยบายทั้งหมด ผู้แทนทั้งหลายเรียกร้องขอความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลในระดับต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อนและความสับสนในแนวหน้า และเพื่อให้เป็นที่ยอมรับว่าช่องว่างของการให้บริการได้รับการเติมเต็ม รัฐบาลทั้งหลายมีบทบาทสำคัญในการนำประเด็นเหล่านี้ไปปฏิบัติ พร้อมกับการทำให้มั่นใจในเรื่องความร่วมมือระหว่างกันตลอดทั่วทุกระบบ รวมทั้งในการเป็นหุ้นส่วนกับอุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆ กลไกของการกำกับดูแลที่ชัดเจน เพื่อช่วยให้เรื่องนี้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรเป็นส่วนหนึ่งของแผนแห่งชาติครั้งต่อไป รวมถึงการมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและองค์กรที่มีอิทธิพลของรัฐบาล
- รับรองว่าชาวพื้นเมืองอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตรทจะต้องเป็นผู้ดำเนินการตอบสนองสำหรับชุมชนของตน และว่าแผนแห่งชาติฉบับต่อไปจะต้องรับประกันว่าพันธะในข้อตกลงแห่งชาติเกี่ยวกับการปิดช่องว่างรวมอยู่ทั่วทุกองค์ประกอบ แผนแห่งชาติครั้งต่อไป จะต้องปฏิบัติตามหลักการของการตัดสินใจอย่างอิสระ ของชาวพื้นเมืองอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตรท ที่วาดโครงร่างไว้ภายใต้ข้อตกลงแห่งชาติ นี่ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด จำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของความพยายามในการจัดการกับการเหยียดเชื้อชาติอย่างเป็นระบบและส่งเสริมแนวความคิดแบบองค์รวม ที่จัดการกับเรื่องบาดแผลทางใจ
 - ชาวพื้นเมืองอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตรท จะต้องมีการปฏิบัติเฉพาะของชาติแรกของตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวภายใต้แผนแห่งชาติ และให้มีอำนาจในการกระทำและการตอบสนองที่โปร่งในชุมชนของพวกเขา

- ให้ความสำคัญกับการทำงานกับชายและเด็กชายเพื่อขัดขวางและป้องกันทัศนคติและพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง และพยายามที่จะนำชายที่อยู่ในฐานะผู้นำที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อแสดงความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงในบริบทของพวกเขา
- พึ่ง เข้าร่วม และ รับทราบจากผู้มีประสบการณ์ชีวิตหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับเคราะห์-ผู้รอดชีวิต ผู้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญต่อการรายงานพัฒนาการของนโยบายและทางออก และเข้าใจว่าจะไรที่ทำงาน เชื่อชาติ อายุ ความทุพพลภาพ วัฒนธรรม เพศ รวมทั้งเอกลักษณ์ทางเพศในรูปแบบ อื่นๆ มีผลกระทบต่อประสบการณ์ชีวิตนี้ ผู้รับเคราะห์-ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทางเพศจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาเอง
- สนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ และแก้ปัญหาเรื่อง การมาบรรจบกันของความไม่เสมอภาคทางเพศที่มีความสลับซับซ้อนกับรูปแบบอื่นๆ ของการเลือกปฏิบัติ ความไม่เสมอภาค และความเสียเปรียบ ผู้แทนทั้งหลายเรียกร้องให้มีการพิจารณาเรื่องนี้ตลอดทั่วทั้งการป้องกันขั้นต้น การให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม วิกฤตการณ์และการพักฟื้นตลอดทั่วระบบบริการ เพื่อให้ทุกคนได้รับความสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งผู้ซึ่งต้องการได้รับการบริการที่ซับซ้อนมากกว่าหรือเพียงเล็กน้อย การตอบสนองที่นำโดยชุมชนจะต้องมีความสำคัญเป็นอันดับแรก
- ขยับบทบาทที่สำคัญของการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูล และการประเมินเพื่อรายงานการลงทุนและการปรับปรุงโปรแกรม และช่วยให้เราสามารถติดตามความก้าวหน้าและการปฏิบัติของเรา เรื่องนี้ควรสร้างขึ้นบนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ เช่นการสำรวจความปลอดภัยส่วนบุคคลและการสำรวจทัศนคติของชุมชนแห่งชาติ นี่ควรเป็นระยะยาวและช่วยให้สามารถวัดตัวขับเคลื่อนความรุนแรงที่หนุนอยู่ และความก้าวหน้าแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันเบื้องต้น
- รับทราบความสำคัญของความยุติธรรมและการหายจากบาดแผลทางใจและความต้องการความสนับสนุนของรัฐบาล ในการรักษาบาดแผลทางใจ ที่ไม่เปิดเผยและไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยา ที่เกิดจากความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก
- ย้ำว่าการแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงของชายต่อหญิงและเด็กจะต้องมุ่งเป้าหมายไปทั่วทุกสถานที่รวมทั้งงาน การศึกษา ในที่สาธารณะ สถาบันและสถานชุมชนอื่น ๆ เช่นเดียวกับที่บ้าน เรื่องนี้ต้องรวมงานการป้องกันที่แก้ไขเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบความเป็นชาย แบบอย่างที่เหมาะสมกันหมดทางเพศที่เข้มงวด และความสัมพันธ์ของเพศชายบนพื้นฐานของความก้าวร้าว
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่า มีการฝึกอบรมและการพัฒนาองค์การและความสนับสนุนทั่วทุกภาคส่วน เช่น ตำรวจ ระบบความยุติธรรม และ บริการแนวหน้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มีการตอบสนองและความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับความรุนแรงในบ้าน ในครอบครัว และทางเพศ อย่างเพียงพอ โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังหรือประสบการณ์ชีวิต และตลอดทั่วสเปกตรัมของการป้องกัน การแทรกแซง การตอบสนอง และบริการฟื้นฟูของผู้เชี่ยวชาญ
- ยังคงปรับปรุงระบบความยุติธรรมต่อไปเพื่อความแน่ใจว่า ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางเพศ ในบ้าน หรือในครอบครัว สามารถที่จะได้รับความยุติธรรม และผู้ที่ใช้ความรุนแรงและล่วงละเมิดได้รับการลงโทษ รวมทั้งการสำรวจกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันและหาทางแก้ไขความรุนแรง
- ยอมรับว่าการตอบสนองที่นำโดยชุมชนและตามสถานที่ที่มีความสำคัญต่อการแก้ไขรูปแบบหลากหลายของความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ผ่านทางการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งและยืนนานกับองค์กรต่างๆ ของชุมชน
- ทำให้มั่นใจว่าเด็กและคนหนุ่มสาวได้รับการรับรองว่าเป็นเหยื่อและผู้รอดชีวิตตามสิทธิของเขาเอง และได้รับการคำนึงถึงผลเสียร้ายแรงตลอดชีวิตกับค่าใช้จ่ายด้านเศรษฐกิจ
- เชื่อมกับกลยุทธ์และความคิดริเริ่มแห่งชาติด้านอื่นๆ เพื่อที่เราจะได้มีแนวทางที่ร่วมกันและข้ามภาคส่วน เพื่อยุติรูปแบบทั้งหลายของความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงในบ้าน ครอบครัว และทางเพศ
- ยอมรับว่าการยุติความรุนแรงต่อสตรีเป็น ภารกิจของทุกคนและทุกคนมีบทบาทผู้นำที่จะต้องแสดง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภารกิจ เรื่องนี้อาจรวมถึงการคิดเชิงวิพากษ์ เกี่ยวกับวิธีที่ธุรกิจสามารถส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในแรงงานได้อย่างไร แบบผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการทำให้พวกเขาปลอดภัยยิ่งขึ้น และเพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด และระบบที่กำหนดไว้ทำให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมที่สนับสนุนความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศโดยไม่เจตนาหรือไม่

การป้องกันจะต้องเป็นจุดมุ่งหมายของเรา ยุติการใช้กำลังก่อนที่มันจะเริ่มขึ้น

การป้องกันเบื้องต้นจะต้องดำเนินต่อไป เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ระยะยาวของเรา เพื่อยุติการใช้กำลังรุนแรงต่อสตรีและเด็ก และคนอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศในทุกรูปแบบก่อนที่มันจะเริ่มขึ้น

เรื่องนี้ไม่ได้รวมถึงแต่เฉพาะการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความประพฤติในระดับบุคคล เท่านั้น แต่ในเวลาเดียวกันยังรวมถึงการสร้างการกระทำไปทั่วทุกสถานที่ รวมถึงที่ระดับองค์กร ชุมชน ระดับสังคมที่เปิดกว้าง - ที่ซึ่งคนเรียนรู้ ทำงาน อยู่อาศัยและเล่น และกับบุคคลแต่ละคน ครอบครัวและในชุมชน² ควรจะต้องมีผู้หญิงจากทุกวัฒนธรรม ทุกภาค ส่วน รวมทั้งจากด้านรัฐบาล ธุรกิจและชุมชน เข้าร่วมในกิจการสาธารณะและความเป็นผู้นำที่มองเห็นได้ชัด เราจะต้องรับฟังเสียงจากชุมชนหลากหลายและทำงานร่วมกันเพื่อปรับแต่งการป้องกันและตอบสนองการช่วยเหลือแต่แรกเริ่มต่อความต้องการของพวกเขา

สิ่งที่รวมไว้ในแนวทางการป้องกัน คือความจำเป็นของการจัดการกับปัจจัยเสริมและทำให้รุนแรงยิ่งขึ้น ที่อาจทำให้ความรุนแรงในบ้าน ในครอบครัวและทางเพศรุนแรงหนักยิ่งขึ้น รวมทั้งประสบการณ์ชีวิตความรุนแรง บาดแผลทางใจ ความทุพพลภาพ และการใช้แอลกอฮอล์และสารเสพติดอื่นๆ ของผู้กระทำความผิด ยกตัวอย่าง เช่น จากการสังเกตอัตราการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดที่สูงของผู้กระทำความผิด และอัตราความบาดเจ็บของสมองที่สูงเกินควรในหมู่ผู้กระทำความผิด จะเห็นได้ว่ามีงานที่จะต้องทำต่อไป เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นว่าปัจจัยที่ทำให้รุนแรงยิ่งขึ้นมีอิทธิพลอย่างไรต่อพฤติกรรมรุนแรง และในสิ่งที่เหมาะสมร่วมกันกับอุตสาหกรรมเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้

การบรรลุความเสมอภาคทางเพศเป็นกุญแจของการป้องกันความรุนแรง

โดยไม่คำนึงถึงเอกลักษณ์ ความสามารถ เชื้อชาติ และสถานภาพ สตรีทุกคนมีสิทธิที่จะดำเนินชีวิตและทำงานโดยปลอดภัยจากความรุนแรงและการรังแก นอกจากนั้น เราจะต้องแก้ไขบริบทสังคมของความไม่เสมอภาคทางเพศ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่อนุญาตให้เราแก้ไขตัวขับเคลื่อนความรุนแรงทางเพศ ซึ่งมาพบกับความอยุติ ธรรมทางสังคมอื่นๆ และในสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มว่าความรุนแรงจะเกิดขึ้น นี่รวมถึงการรับประกันการเป็นตัวแทนที่เท่าเทียมกันของสตรีในบทบาทการเป็นผู้นำและการลงมติ และการแก้ไขตัวปิดกั้นนโยบายและโครงสร้างต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเงินของสตรี สิ่งนี้ควรคำนึงถึงการปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องการลาหยุดเพื่อดูแลบุตรแรกเกิด โดยได้รับค่าแรง บทบาทสำคัญของเงินบำนาญสะสม เงินช่วยเหลือรายได้ การเข้าถึงบริการดูแลเด็ก และความสนับสนุนสำหรับสตรีสูงอายุผู้ซึ่งมีความเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงทางการเงิน อนึ่ง ต้องรับรองบทบาทร่วมของรัฐบาล ธุรกิจ และสหภาพต่างๆ ในการพัฒนาร่วมกันเกี่ยวกับการเข้าถึงแบบสากลต่อการลาหยุดเพราะความรุนแรงในครอบครัวและในบ้าน โดยได้รับเงินค่าแรง

นอกจากนั้น เราควรต้องรับรองผลกระทบที่แตกต่างกันของโควิด-19 ต่อหญิงและชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสตรี และโอกาสที่การฟื้นตัวของเชื้อโรคที่ระบาดไปทั่วโลกจะลดความไม่เท่าเทียมทางเพศต่อไป เราสังเกตว่า คณะรัฐมนตรีแห่งชาติได้ตกลงที่จะสร้างกรอบการรายงานแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสตรี

การปรับปรุงผลลัพธ์สำหรับชาวพื้นเมืองอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตรทเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอันดับแรก

ชาวพื้นเมืองอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตรท สตรี เด็ก และชายมีสิทธิที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ความรุนแรงในครอบครัวเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ เป็นการขาดความเคารพต่อวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตรท และไม่มีที่ในสังคมของชาวพื้นเมือง อะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตรท อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องซับซ้อน แตกต่าง และต้องการความมุ่งมั่นและการปฏิบัติในระยะยาว จะต้องมีแผนปฏิบัติการที่ทำงานได้โดยลำพังของชาวพื้นเมืองอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตรท ภายใต้แผนแห่งชาติ

การดำเนินการของแผนแห่งชาติฉบับหน้าจะสนับสนุนพันธะของรัฐบาลเกี่ยวกับข้อตกลงแห่งชาติว่าด้วยการปิดช่องว่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเกี่ยวกับลำดับความสำคัญในการปฏิรูปและเป้าหมาย 13 จำเป็นที่จะต้องใช้พันธะและกลไกที่มีอยู่แล้ว เช่น องค์กรตัวแทนพันธมิตร ทั้งนี้เพื่อกลยุทธ์ทั้งสองแบบจะได้ทำงานร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

การเป็นตัวแทนมากเกินไปของชาวพื้นเมือง อะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตรท และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหลายรูปแบบ จะได้รับการแก้ไขด้วยการตอบสนองที่นำโดยชาวพื้นเมืองอะบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรส และองค์กรในด้านการระบุตัวตน การออกแบบ การนำไปใช้ และการวัดผลความพยายามทั้งหมดแล้วเท่านั้น การจัดการแผนแห่งชาติที่เกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีและเด็กที่รวมถึงและได้รับการแจ้งโดยชาวพื้นเมืองอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตรท

² 'Change the Story', OurWatch, www.ourwatch.org.au/change-the-story/

จะต้องตั้งอยู่บนความเป็นหุ้นส่วนที่จริงใจพร้อมด้วยและการเข้าร่วมอย่างเต็มที่จากชาวพื้นเมืองอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตรท รวมทั้งการอาศัยความรู้ของผู้นำชุมชนอาวุโส

แผนแห่งชาติครั้งต่อไปจะต้องปฏิบัติตามหลักการของการตัดสินใจอย่างอิสระของชาวพื้นเมืองอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตรท ที่วาดโครงร่างไว้ภายใต้ข้อตกลงแห่งชาติ เรื่องนี้จำเป็นต้องให้ผู้ที่ได้รับความกระทบกระเทือนทั้งหมด

จัดลำดับความสำคัญของความพยายามในการแก้ไขการเหยียดเชื้อชาติอย่างเป็นระบบ

และในการส่งเสริมการปฏิบัติด้านวัฒนธรรมและแนวทางแบบองค์รวมที่ปลอดภัย การสร้างสมรรถภาพขององค์กรชาวพื้นเมือง อะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตรทและชุมชน เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการสนับสนุนให้ชาวพื้นเมืองอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตรทเป็นผู้ดำเนินการตัดสินใจและการให้บริการการตอบสนองความรุนแรงในครอบครัวตลอดทั่วทุกด้าน

ภาคบริการสุขภาพอนามัยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของชุมชนอะบอริจิน และองค์กรอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของชุมชนอะบอริจิน มีบทบาทสำคัญในการทำให้ครอบครัวแข็งแรง แกร่ง ป้องกันความรุนแรงในระดับบุคคลและระดับชุมชน และช่วยสนับสนุนการเยียวยาจากบาดแผลทางใจที่ต่อเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคน พร้อมกับนำการตัดสินใจด้วยตนเองออกปฏิบัติ

เราตระหนักดีว่าความกว้างขวางของความเสียหายที่ชาวพื้นเมืองอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตรทได้รับ

บวกกับบาดแผลทางใจของการตกอยู่ภายใต้การปกครองแบบอาณานิคม รวมถึงปฏิบัติการของตำรวจและของรัฐบาลในอดีต

มีส่วนทำให้เกิดความรุนแรงในระดับที่รับไม่ได้ที่พวกเขาประสบ ชาวพื้นเมืองอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตรท

สมควรที่จะต้องได้รับความสนับสนุนในการไปสู่การตอบสนองที่เพิ่มขึ้นเฉพาะและเหมาะสมทางวัฒนธรรม

นี้ไม่ใช่เพียงเรื่องที่ผ่านมาทางโปรแกรมความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะ แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเสียหายทุกด้าน

และทุกที่ขณะของนโยบายและการส่งมอบบริการ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ สวัสดิการ ที่พักอาศัย การพิทักษ์คุ้มครองเด็ก การศึกษา และการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลและสมาชิกชุมชนจะต้องรู้ลึกซึ้งว่าพวกเขาสามารถมีความรู้ลึกซึ้งสำหราชอาณาจักร และไม่ให้พวกกลัวในการรายงานความรุนแรง

การจัดเสนอโปรแกรมและบริการต่างๆ จะต้องได้รับเงินทุนอุดหนุนและความสนับสนุนอย่างพอเพียง

เพื่อที่พวกเขาจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ของรัฐบาลทั้งหลาย

เราต้องการให้ระบบเชิงรุกของการส่งมอบบริการแก่ชาวพื้นเมืองอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตรท

มุ่งไปที่การสร้างชุมชนซึ่งปฏิบัติได้และมีความแข็งแกร่งสมบูรณ์

แผนแห่งชาติครั้งต่อไปจะต้องทำให้การส่งมอบสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

เพื่อบรรลุการปรับปรุงที่ยั่งยืนในการลดผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อที่ไม่ได้สัดส่วนในชุมชนชาวพื้นเมืองอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตรท

เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลทั้งหลายตั้งใจมุ่งมั่นต่อแผนปฏิบัติการเร่งด่วน รัฐบาลทั้งหลายจะต้องวางเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อเน้นการกำหนดนโยบายระยะสั้น

ระยะปานกลาง และระยะยาว หรือให้ทุนโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านี้

เรื่องเหล่านี้จะต้องวัดด้วยความรับผิดชอบที่เข้มแข็งและเครื่องมือเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า

ที่พักอาศัยระยะยาวที่ราคาพอสมควรและเข้าถึงได้ และที่พักฉุกเฉินที่มีความเหมาะสมด้านวัฒนธรรม

เป็นสิ่งจำเป็นต่อความปลอดภัยและการฟื้นตัวของผู้รับเคราะห์-ผู้รอดชีวิต และจะต้องมีความสำคัญเหนือเรื่องอื่นใด

การเข้าถึงที่พักอาศัยที่ปลอดภัยและราคาพอจ่ายได้จะต้องเป็นส่วนสำคัญของแผนแห่งชาติฉบับต่อไป

นี้รวมถึงการลงทุนโดยทุกระดับชั้นของรัฐบาลในการส่งมอบที่อยู่อาศัยทางสังคมใหม่และในราคาพอจ่ายได้ เพื่อรับประกันว่าเหยื่อ-

ผู้รอดชีวิตที่หลบหนีความรุนแรงสามารถฟื้นตัวและเจริญเติบโต ที่พักฉุกเฉินฉุกเฉิน

ที่พักอาศัยระหว่างระยะหัวเลี้ยวหัวต่อและระยะยาวเป็นเรื่องสำคัญทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ควรจะมีการลงทุนใน โปรแกรมทั้งสอง

ที่สนับสนุนให้สตรีและเด็กพำนักอยู่ในบ้านของตนเอง ควบคู่ไปกับโปรแกรมที่มุ่งไปที่ชายที่ใช้ความรุนแรง

ซึ่งรวมถึงที่พักอาศัยระหว่างระยะหัวเลี้ยวหัวต่อที่ปลอดภัย ควรพิจารณาการระหว่างระบบสนับสนุนที่อยู่อาศัยและอื่นๆ เช่น

โครงการประกันผู้พิการแห่งชาติ

นอกจากนั้น การตอบสนองด้านอาคารที่พักจะต้องรับรองและตอบสนองการทำหายเฉพาะสตรีที่มีความพิการ คนกลุ่ม LGBTIQ+

และผู้พลอยยัยถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยผู้หญิงที่ต้องการออกจากความสัมพันธ์รุนแรงต้องเผชิญ เนื่องจากที่พักอาศัยที่มีอยู่อาจไม่ปลอดภัย เข้าไม่ถึง

หรือไม่มีความเหมาะสมด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้

ควรต้องรับรองด้วยว่าสตรีสูงอายุเป็นกลุ่มที่กำลังเติบโตเร็วที่สุดที่กำลังประสบกับปัญหาเรื่องการไร้ที่อยู่ นอกจากนี้

เราควรต้องคำนึงถึงความต้องการเฉพาะในชุมชนที่ห่างไกล

และที่ห่างไกลมากๆ ด้วย

ประสบการณ์ของสตรีที่มีความทุพพลภาพ จะต้องได้รับการคำนึงถึงและอยู่ในการป้องกันและตอบสนองทุกด้าน

คำนิยาม กฎหมาย นโยบาย และการปฏิรูปทั้งหมด ตั้งแต่การป้องกันเบื้องต้น ไปจนถึงการตอบสนองและการฟื้นฟู
จะต้องรวมถึงสตรีและเด็กผู้หญิงที่มีความทุพพลภาพ รวมถึงประเภทความรุนแรงพิเศษและสถานที่ที่อาจประสบ
นโยบายทั้งหลายควรสะท้อนให้เห็นว่าความทุพพลภาพอาจเกิดขึ้นในฐานะผลของความรุนแรงในบ้านและในครอบครัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบาดเจ็บในสมองที่เกิดขึ้น สตรีและเด็กผู้หญิงที่มีความทุพพลภาพ ต้องสามารถเข้าถึงทุกระบบ รวมถึงเงินประกันสังคม
การคุ้มครองเด็ก สุขภาพจิต NDIS การศึกษาและที่พักอาศัย
การตอบสนองจะต้องรับรู้ว่าเทคโนโลยีเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับสตรีที่มีความทุพพลภาพที่จะเข้าร่วม สื่อสาร และ เข้าถึงบริการต่างๆ

สตรีที่มีความทุพพลภาพจะต้องเป็นศูนย์กลางของการอภิปรายทั้งหมด และการตอบสนองจะต้องรับรู้การมาบรรจบกันกับการเลือกปฏิบัติรูปแบบอื่น ๆ
ที่สตรีจากทุกภูมิหลังและประสบการณ์ต้องประสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีความมั่นใจว่า NDIS
มีกลไกที่จะให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่สตรีที่ทุพพลภาพ ผู้ซึ่งเป็นผู้รับเคราะห์จากความรุนแรงในบ้านและจากการทำร้ายทางเพศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณเป็นผู้กระทำความรุนแรงนั่นเอง

เราจะต้องรับรู้และตอบสนองประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ในบ้าน และทางเพศของผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยสตรี

อุปสรรคทางระบบและความหลากหลายของประสบการณ์ ที่มีผลกระทบต่อผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยสตรีในออสเตรเลีย
จะต้องได้รับการพิจารณาแก้ไขภายใต้แผนแห่งชาติฉบับต่อไปตลอดทั่วทุกด้าน
การตอบสนองด้านบริการและนโยบายควรจะถูกนำมารวมไว้ในการออกแบบตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ใช่ในฐานะความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง
การให้เงินทุนอุดหนุนที่ยั่งยืนสำหรับบริการผู้เชี่ยวชาญด้านความรุนแรงในครอบครัวด้วยเหตุแห่งวัฒนธรรมและความเชื่อ
และความสามารถที่ได้รับการส่งเสริมสำหรับบริการด้านความรุนแรงในครอบครัวทั่วไป
เป็นที่ต้องการเพื่อการตอบสนองของบริการที่กว้างขวางครอบคลุม
เราจำเป็นต้องจะต้องแปลการออกแบบและหลักฐานที่ดีเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าอะไรที่ใช้ได้ผลด้วยเงินทุนระยะยาว ความร่วมมือในการแทรกแซง การป้องกัน
การตอบสนอง และการฟื้นฟูในช่วงต้นๆ จะต้องนำโดยชุมชน แบบอย่างที่เป็นไปตลอดทั้งและเหมาะสมด้านวัฒนธรรมสำหรับการเยียวยาเป็นเรื่องจำเป็น
และโปรแกรมของชายจะต้องรวมการคำนึงถึงด้านวัฒนธรรมและภาษาเข้าไว้ด้วย เช่นเดียวกับความเชี่ยวชาญของชุมชนในการส่งมอบ
องค์การภาคพื้นวัฒนธรรมและการตั้งถิ่นฐานจะต้องได้รับเงินทุนอุดหนุนสำหรับการป้องกัน การศึกษาและการสนับสนุน
โดยที่ครอบครัวและชุมชนและบริการกระแสหลักจะต้องได้รับความสนับสนุนเพื่อปรับปรุงการตอบสนองของพวกเขาให้ดีขึ้น
รวมทั้งการเข้าถึงบริการล่ามเพื่อปรับปรุงการเข้าถึง การสวมบทบาทของเจ้าหน้าที่ชุมชนที่พูดได้สองภาษาและคุ้นเคยกับทั้งสองวัฒนธรรม

การตอบสนองสำหรับผู้รับเคราะห์-ผู้รอดชีวิตจากผู้ที่มิภูมิหลังเป็นผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัย ต้องเกิดขึ้นผ่านทางเลนส์นิรภัย กรอบสิทธิมนุษยชน
และการเข้าถึงแบบสากล บทบาทของสตรีทรา ภาษา และวัฒนธรรมในชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานและชุมชนผู้ลี้ภัย
ควรแจ้งแบบอย่างเพื่อการรักษาให้หายด้วยการใช้ความเข้มแข็งเป็นที่ตั้ง
ไม่มีปัจจัยเหล่านี้อันใดที่ทำให้ใครก็ตาม โน้มเอียงไปทางความรุนแรงโดยธรรมชาติ
แต่ต้นตอของความรุนแรงคือความไม่เสมอภาคทางเพศตลอดทั่วทุกภาคส่วนของสังคม มากกว่า
แผนแห่งชาติฉบับต่อไปจะต้องพิจารณาแก้ไขสถานการณ์ที่อ่อนแอของสตรีที่ถือวีซ่าชั่วคราวที่ประสบความรุนแรง รวมทั้งการเข้าถึงสิทธิในการทำงาน
การสนับสนุนรายได้ การดูแลสุขภาพ และที่พักอาศัย เป็นเรื่องสำคัญ
ควรจะต้องมีการลงทุนในการวิจัยที่น่า โดยชุมชนและการค้นคว้าที่รอบรู้ด้านการปฏิบัติต่อผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยสตรี
เช่นเดียวกับการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการป้องกัน การแทรกแซง การตอบสนอง และการฟื้นฟูตั้งแต่เริ่มต้น

ชุมชน LGBTIQ+ จะต้องถูกนำเข้าไปรวมในแผนแห่งชาติด้วย

แผนแห่งชาติครั้งต่อไปจำเป็นต้องรวมคนกลุ่ม LGBTIQ+ ในทุกด้าน จำเป็นที่จะต้องรับรองตัวขับเคลื่อนความรุนแรงทางเพศที่คนกลุ่ม LGBTIQ+
ได้ประสบ เช่นลัทธิชายจริงหญิงแท้และบรรทัดฐานรักต่างเพศ และแบบอย่างและบรรทัดฐานทางเพศที่เข้มงวด
ซึ่งมีผลกระทบต่อทุกคนที่ประสบกับความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศและการเป็นตัวแทนมากเกินไปของชนข้ามเพศ คนที่มีความหลากหลายทางเพศ
และคนที่มิเพศสำนึกที่ไม่ใช่หญิงและชาย (นอน-ไบนารี) ในฐานะเป็นผู้รับเคราะห์-ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในครอบครัวและในบ้าน
แผนแห่งชาติฉบับต่อไปจะต้องเป็นการมาบรรจบกันที่แท้จริงและพิจารณาความต้องการของคนกลุ่ม LGBTIQ+

ผู้ซึ่งประสบความทุกข์ใจโครงสร้างจากมุมมองต่างๆ หลายมุมมอง เช่น LGBTIQ+ กับความทุพพลภาพ เราจำเป็นต้องมีเงินทุนที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับองค์กร LGBTIQ+ ต่างๆ ที่ควบคุมโดยชุมชน แนวทางนี้จำเป็นต้องรวมคนกลุ่ม LGBTIQ+ ในนโยบายกระแสหลักและการพัฒนาโปรแกรมเช่นเดียวกับผ่านทางความริเริ่มที่กำหนดเป้าหมายไว้

เงินทุนอุดหนุนที่คิดว่าเป็นที่ต้องการเพื่อทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญภาคความรุนแรงในบ้าน ในครอบครัว และทางเพศกับ LGBTIQ+ ภาคต่าง ๆ เพื่อการเป็นหุ้นส่วนที่ประสบความสำเร็จและดำเนินต่อไป ซึ่งสร้างภาคบริการ LGBTIQ+ ภาคบริการกับภาคความรุนแรงในบ้าน ในครอบครัวและทางเพศที่รวมและตอบสนอง ต้องมีการลงทุนและการเก็บข้อมูลที่สม่ำเสมอตลอดทั่วระบบบริการที่ตัดกัน เช่นระบบที่พกอาศัยและระบบการเร่ร่อนไร้ที่อยู่ ระบบผู้เชี่ยวชาญความรุนแรงในบ้านและในครอบครัว รวมถึงคนกลุ่ม LGBTIQ+ ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เราจะต้องตระหนักว่าภายในความเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนของคนกลุ่ม LGBTIQ+ มีพลเมืองและชุมชนที่มีประสบการณ์ต่างๆ และจำเป็นต้องรวมสตรี bi+ (คนตรงเพศ และ คนข้ามเพศ), สตรีข้ามเพศ, ชายข้ามเพศ, บราเธอร์บอยส์ และ ซิสเตอร์เกิร์ลส์, คนที่มีเพศสำนึกที่ไม่ใช่หญิงและชาย (นอน-ไบนารี), ชายเกย์และไบชาย (คนตรงเพศและคนข้ามเพศ) คนที่มีเพศกำกวม และคนที่ไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับใคร (อเช็กซ์ชวล)

เด็กและคนหนุ่มสาวจะต้องได้รับการระบุชัดเจนในแผนแห่งชาติครั้งต่อไป และจะต้องได้รับการคำนึงถึงในสิทธิของตัวเอง

ถ้าเรามีความจริงจังเกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงต่อสตรี เราจำเป็นต้องมีความจริงจังเกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงในวัยเด็ก เด็กและคนหนุ่มสาวควรได้รับการยอมรับในฐานะเป็นผู้รับเคราะห์และผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงโดยสิทธิของตัวเอง กับผลลัพธ์เชิงลบชั่วชีวิตและค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจ เด็ก จะต้องได้รับการระบุชัดเจนในแผนแห่งชาติฉบับหน้า นอกจากนี้ การคุ้มครองเด็กและคนหนุ่มสาวยังเป็นเรื่องสำคัญในการป้องกันความรุนแรงในบ้าน ในครอบครัวและการถูกทำร้ายทางเพศในชีวิตต่อมาภายหลัง แผนแห่งชาติฉบับหน้าควรรวมจุดเน้นเกี่ยวกับการป้องกัน การตอบสนอง และความพยายามในการฟื้นฟูสำหรับเด็ก

บริการทั้งหลายตลอดทั่วทุกระบบต้องทำงานร่วมกัน และจะแยกตัวออกโคดเดี่ยวไม่ได้ การทำหุ้นส่วนให้เป็นทางการระหว่างบริการผู้เชี่ยวชาญกับระบบการคุ้มครองเด็กจะช่วยจัดให้มีการแทรกแซงร่วมซึ่งจะไม่ทำร้ายเด็กต่อไป และช่วยสนับสนุนครอบครัวให้ฟื้นจากบาดแผลทางใจแห่งความรุนแรง ในระหว่างที่ผู้ใหญ่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการทำให้มั่นใจว่าเด็กปลอดภัย เด็กก็ควรจะได้รับอำนาจด้วยการมีอุปกรณ์และภาษาที่จะระบุประสบการณ์ของตนเอง และได้รับความสนับสนุนให้เข้าถึงบริการต่างๆ และแจ้งความกังวลของตนกับคนอื่น ๆ เสียงและประสบการณ์ชีวิตของเด็กควรแจ้งนโยบายและการปฏิบัติ นอกจากนี้ เรายังควรต้องเปลี่ยนแปลงวิถีทางสำหรับเด็กและคนหนุ่มสาวผู้ซึ่งกำลังใช้ความรุนแรงในบ้าน ในครอบครัวและทางเพศในบ้านเพื่อสนับสนุนครอบครัวทั้งหมดในบริบทนี้ แหล่งและโปรแกรมจะต้องสนับสนุนความปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมของบ้าน และการตอบสนองจะต้องรับรู้บทบาทที่โรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ระดับต้นสามารถทำได้ เราต้องจัดให้มีการแทรกแซงและบริการสนับสนุนความปลอดภัยด้านวัฒนธรรมของครอบครัวเสียแต่เนิ่นๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดอัตราการนำตัวเด็กออกจากบ้าน ระหว่างที่พร้อมที่จะรับผิดชอบเต็มที่ในเรื่องความปลอดภัยและสวัสดิการของเด็กในระบบการดูแลนอกบ้าน

ผู้ที่พำนักอยู่ในชุมชนหรืออาณาบริเวณที่ห่างไกลและห่างไกลมากๆ ควรเข้าถึงบริการที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

ผู้ที่พำนักอยู่ในชุมชนหรืออาณาบริเวณที่ห่างไกลและห่างไกลมากๆ ต้องไม่ถูกละทิ้งให้อยู่เบื้องหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานเช่นที่พักอาศัย บริการสุขภาพ เทคโนโลยี และพาหนะขนส่ง ชุมชนท้องถิ่นจะต้องได้รับอำนาจและความช่วยเหลือในการพัฒนาทางออกท้องถิ่นและสถานที่เพื่อป้องกันและตอบสนองความรุนแรงทางเพศในชุมชนของพวกเขา จะต้องมีการจุดเน้นที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ในการยังความมั่นใจในบริการสนับสนุนที่ไว้วางใจได้ เข้าถึงได้ และเหมาะสมในด้านเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่ห่างไกล ควรนำทางแก้ปัญหาวิกฤตกรรมมาใช้ในการเชื่อมโยงบริการต่างๆ เช่นสุขภาพหรือสัตว์แพทย์ และบริการผู้เชี่ยวชาญความรุนแรงในบ้าน การจัดการบริการจะต้องคำนึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของการเสนอบริการในชุมชนเหล่านี้ และจะต้องจัดหาเงินทุนอุดหนุนตามความจำเป็น รวมทั้งข้อมูลและการประเมินค่า เรื่องเหล่านี้จะต้องออกแบบร่วมกับชุมชน นโยบายและ โครงการทั้งหลายจะต้องรับรู้เสียงของประสบการณ์ชีวิตเพื่อความแน่ใจว่าได้ผลและปลอดภัย

การตอบสนองจะต้องออกแบบ เสนอ และรับรู้การทำทนายเฉพาะที่ผู้เสี่ยงกับความรุนแรงด้วยเหตุเกี่ยวกับเพศในชุมชนได้ประสบโดยคนในชุมชนเอง เช่นความช่วยเหลือเกี่ยวกับปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง การเข้าถึงที่พักอาศัย หรือความจำเป็นในการเข้าถึงการจ่ายเงินสดเพื่อที่จะได้สามารถออกจากความสัมพันธ์ที่รุนแรงได้

การตอบสนองการปรึกษากระแสหลักจะต้องสามารถตอบสนองการทำหายท้องถิ่นเพื่อความแน่ใจว่าสตรีได้รับความสนับสนุนที่เหมาะสม
บริการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำร้ายทางเพศจะต้องมีไว้สำหรับสตรีทั่วทุกพื้นที่
การตอบสนองการให้คำปรึกษากระแสหลักจะต้องสามารถตอบสนองการทำหายท้องถิ่น เพื่อความแน่ใจว่าทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในบ้าน
ในครอบครัวและทางเพศ สามารถเข้าถึงความปลอดภัยด้านวัฒนธรรมและความสนับสนุนของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบาดแผลทางใจ นอกจากนี้
เรื่องนี้ยังต้องสะท้อนความต้องการเฉพาะและพิเศษของคนที่อยู่ในชุมชนห่างไกลและที่ห่างไกลมากๆ รวมถึงชาวพื้นเมืองอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส
สเตรท และชุมชนอื่น ๆ ที่มีภูมิหลังหลากหลาย (เช่น ผู้ที่มีชีวิตอยู่กับความพิการ คน LGBTQIA+ และชุมชนที่มีวัฒนธรรมและภาษาแตกต่าง)

ผู้รอดชีวิตมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือให้กลับฟื้นคืนสู่สภาพปกติ

บาดแผลทางใจที่เกิดจากความรุนแรงทางเพศบ่อนทำลายคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิต และมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อร่างกาย สมอ จิตใจและเศรษฐกิจ
รวมถึงผลกระทบที่สืบต่อกันไประหว่างรุ่น ผู้รอดชีวิตเป็นจำนวนมากไม่มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือด้านการรักษาแผลทางใจที่ได้รับ
ทั้งนี้หมายความว่าคนเป็นจำนวนมากมีชีวิตอยู่กับความระทมทุกข์ทางใจที่ยาวนานโดยไม่จำเป็น และซึ่งทำให้ความทุกข์ระทมที่ได้ประสบยึดเยื้อต่อไปอีก
เงินทุนอุดหนุนที่เพียงพอสำหรับบริการผู้เชี่ยวชาญที่เพียงพอจะช่วยให้ผู้รอดชีวิตเปิดเผยความรุนแรงที่พวกเขาได้รับ
และประมวลผลสาเหตุของความรุนแรงที่กระทบจิตใจ
เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกส่วนของระบบที่ตอบสนองการทำร้ายทางเพศจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะได้มีความสามารถเพียงพอในการแก้ไขป
ัญหาด้านวัฒนธรรมที่กำลังดำรงอยู่และที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องกีดขวางการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ ภาพต่อความต้องการของผู้ที่ได้รับความรุนแรงทางเพศ
การรับมือกับวิกฤตการณ์ยังไม่เพียงพอ สตรีและเด็ก และผู้รอดชีวิตอื่นๆ จากความรุนแรงทางเพศ ในครอบครัว
และในบ้านมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้หายจากบาดแผลทางใจ โดยรับรู้ว่าการปฏิบัติดังกล่าวอาจต้องใช้เวลานานมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการผู้เชี่ยวชาญด้านการทำร้ายทางเพศมีความเชี่ยวชาญในการให้ความสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาล
แต่ไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะให้บริการนี้แก่ผู้รอดชีวิตทั้งหมดที่ขอความสนับสนุนดังกล่าว โดยไม่ต้องพูดถึงผู้ที่ต้องการบริการนี้
ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในบ้าน ในครอบครัวและทางเพศเป็นจำนวนมาก
รวมทั้งผู้ได้รับการรังควานทางเพศและผู้ตกเป็นทาสทางเพศไม่สามารถเข้าถึงบริการที่ส่งเสริมการรักษาพยาบาลและการฟื้นคืนสู่สภาพปกติเหล่านี้ได้
เรื่องนี้รวมถึงการเข้าถึงโปรแกรมและความสนับสนุนที่ช่วยการเริ่มชีวิตใหม่และสร้างชุมชนเพื่อความเจริญเติบโต
แผนแห่งชาติฉบับต่อไปจะต้องอำนวยความสะดวกในการยุติวงจรของบาดแผลทางใจ รวมทั้งบาดแผลทางใจที่สืบต่อกันมาหลายต่อหลายชั่วคน
เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเหยื่อ-ผู้รอดชีวิตทั้งหมด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชุมชนชาวพื้นเมืองอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตรท
ผู้ซึ่งประสบกับความรุนแรงในระดับที่สูงเกินควร
เรื่องนี้ต้องการการย้ายจากแนวคิดที่จำกัดของการเป็นผู้ได้รับบาดแผลทางใจไปจนถึงการตระหนักในเรื่องบาดแผลทางใจและการรักษา
แผนแห่งชาติฉบับหน้าควรได้รับการแจ้งจากกลุ่มที่ปรึกษาผู้รับเคราะห์แห่งชาติ

ความรุนแรงทางเพศ รวมทั้งการรังควานทางเพศ จะต้องได้รับการเพ่งเล็งที่สำคัญ

ความรุนแรงทางเพศจะต้องได้รับการพิจารณาแก้ไขทั้งในด้านรูปแบบของความรุนแรงเกี่ยวกับเพศและรูปแบบของอาชญากรรมที่แตกต่างหากในสิทธิของ
ตนเอง และในทางที่วางตัวผู้รับเคราะห์-ผู้รอดชีวิตตรงจุดศูนย์กลางของการตอบสนอง
เราต้องการจำกัดความที่ชัดเจนและร่วมกันของความรุนแรงทางเพศที่รับรองความหลากหลายของความรุนแรงทางเพศ
และแนวทางอายุขัยแบบของครัวเรือนจะต้องถูกนำไปใช้ตลอดทั่วทุกรัฐและมณฑล
การตอบสนองต่อความรุนแรงทางเพศในแผนแห่งชาติฉบับหน้าจะต้องรวมการป้องกันเบื้องต้น การแทรกแซงแต่เนิ่น ๆ วิกฤตการณ์
กระบวนการกฎหมายและความยุติธรรม การฟื้นตัว การเยียวยาและการชดเชยเข้าไว้ด้วย
การฟื้นตัวและการรักษาเยียวยาต้องการบริการของผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือสนับสนุนผู้รอดชีวิตครบเท่าที่จำเป็น ปัจจุบันนี้เรื่องนี้ถูกจำกัดด้วยทรัพยากร
นอกจากนั้น แผนแห่งชาติฉบับหน้ายังจะต้องรับรองและเสาะหางานที่เกี่ยวข้องกับประพาดกรรมทางเพศที่เป็นอันตราย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนเด็กและคนหนุ่มสาวที่ประพาดกรรมดังกล่าวให้หยุดการกระทำนั้น
เรื่องเหล่านี้ต้องรวมความสม่ำเสมอด้านกฎหมายที่กว้างขวางเข้าไว้ด้วย รวมทั้งจำกัดความที่สม่ำเสมอแห่งชาติของคำว่าความยินยอม
ตลอดทั่วทุกรัฐและมณฑล
รัฐบาลทั้งหลายควรจัดหาความเป็นผู้นำแห่งชาติเพื่อช่วยลดจำนวนคนที่ลาออกจากงานที่วอลสตรีและใช้มาตรการในการลดการกลับคืนสู่ความชอกช้ำ
ทางใจของผู้รอดชีวิตในระหว่างที่พวกเขากำลังเคลื่อนผ่านระบบความยุติธรรมทางอาญา และจะต้องมีการคำนึงถึงแบบจำลองทางเลือกของการตอบสนอง
ระบบความยุติธรรมทางอาญาจะต้องปลอดภัย เข้าถึงได้ง่าย และเข้าใจในเรื่องบาดแผลทางใจสำหรับผู้รับเคราะห์-ผู้รอดชีวิต

ความรุนแรงทางเพศในทุกรูปแบบตลอดชั่วอายุขัยจะต้องได้รับการพิจารณา รวมทั้งการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก การทำหมันของสตรีและเด็กสาวที่ทุพพลภาพ และระเบียบการทางการแพทย์ที่ไม่จำเป็นเกี่ยวกับทารกที่มีเพศกำกวม ความรุนแรงภายในบริบทของความรุนแรงในบ้านและในครอบครัว รวมทั้งในสถานที่ที่เป็นสถาบัน การขลิบ/การตัดอวัยวะเพศหญิง การล่วงละเมิดและการทำร้ายทางเพศผ่านทางอุปกรณ์เทคโนโลยีในการทำงาน

รัฐบาลทั้งหลายควรให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและแก้ไขการรังแกทางเพศในสถานที่ทำงานออสเตรเลีย อยู่ต่อไป รัฐบาลเครือรัฐจะต้องจัดลำดับความสำคัญของการส่งมอบข้อเสนอแนะทั้งหมดของรายงาน Respect@Work Report อยู่ต่อไป เรื่องนี้รวมถึงหน้าที่เชิงบวกของสถานที่ทำงานในการใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลและตามสัดส่วนในการกำจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศ การรังแกทางเพศ และการตกเป็นผู้รับเคราะห์

เราต้องทำงานร่วมกับชาย และลงทุนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้กระทำคามผิด

ชายทุกคนมีบทบาทสำคัญในการป้องกันความรุนแรงต่อสตรี

เราจำเป็นต้องหมั่นเป็นแนวคิดของการเป็นชายที่มีอำนาจเหนือและเป็นอันตรายที่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อสตรี

ระบบเสนอการอันหนักยิ่งให้แก่ผู้รับเคราะห์-ผู้รอดชีวิต และระบบนี้จะต้องใคร่ครวญใหม่เกี่ยวกับการโอนภาระนี้กลับไปให้แก่ผู้ใช้กำลังรุนแรง

ความปลอดภัยของผู้รับเคราะห์จะต้องอยู่ที่จุดศูนย์กลาง และเรื่องนี้รวมถึงการย้ายผู้กระทำผิดออกจากบ้าน ที่ต้องการทางเลือกที่พกอาศัยที่เหมาะสม

เรื่องนี้จะต้องเกิดขึ้นทั่วไป จากการทำให้ผู้รับเคราะห์-ผู้รอดชีวิตได้อาศัยอยู่ในบ้านที่ปลอดภัย ได้รับการสังคม การตอบสนองจากตำรวจ

และความยุติธรรม

จำเป็นต้องมีการลงทุนที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ - เราจำเป็นต้องพัฒนาชุดการแทรกแซงตามหลักฐานเชิงประจักษ์

เพื่อรับมือกับความหลากหลายของชายที่ใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิด โดยมุ่งไปที่การป้องกันความปลอดภัยของผู้รับเคราะห์-ผู้รอดชีวิต

เราจำเป็นต้องทำงานกับชายที่ใช้หรือมีความเสี่ยงต่อการใช้ความรุนแรงในทั่วทุกสถาน การณ์ และที่ระดับสถาบัน ชุมชน และบุคคล อนึ่ง

จะต้องมีการลงทุนที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ในการแทรกแซงผู้กระทำคามผิด และจะต้องมีการแจ้งสิ่งเหล่านี้ โดยการประเมินและการบรรเทาความเสี่ยง หลักฐาน

และความเชี่ยวชาญชีวิต รวมทั้งชายทั้งหลายที่ได้ผ่านระบบนี้มาแล้ว ต้องมีการปรับแต่ง โปรแกรม

และ โปรแกรมต้องพึงเล็งไปที่การตอบสนองที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและวัฒนธรรม ที่รองรับโดยหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าอะไรที่ทำงาน ได้ผล

และปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติและความสามารถ ผู้ซึ่งเข้าใจความละเอียดอ่อนของงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญสูงยิ่งนี้

จำเป็นต้องมีการสร้างข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าอะไรเป็นตัวผลักดันชายให้กระทำคามรุนแรง และเรื่องนี้ต้องอาศัยการเข้าร่วมของรัฐและทุกมณฑล

ข้อมูลนี้ต้องแจ้งการตอบสนองตลอดทั่วทุกระบบ - การป้องกันเบื้องต้น การแทรกแซงเริ่มต้น การตอบสนอง

การฟื้นฟูและการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่ยั่งยืน โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชายทั้งหมด

ต้องรวมถึงที่ชนะด้านการสนับสนุนผู้รับเคราะห์-ผู้รอดชีวิตจากแหล่งช่วยเหลือที่ดี เพื่อความแน่ใจว่าการแทรกแซงไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่ได้เจตนา

เราต้องมีพันธะต่อการสร้างสมรรถภาพสำหรับผู้ทำงานกับชาย ที่เป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติที่แข็งแกร่งที่ได้ตกลงกันไว้โดยไม่ลดการปฏิบัติที่ดีที่สุด

เราต้องสนับสนุนสถานที่ทำงานทั้งหลายให้แก่ประสบการณ์ของลูกจ้างด้วยความชำนาญ

เราต้องปรับปรุงและและหาช่องทางที่เหมาะสมต่อการตอบสนองระบบบริการที่จำเป็นเพื่อที่จะได้สนับสนุนสตรีและเด็ก

สุขภาพ ความมั่นคงทางการเงิน และอาคารที่อยู่อาศัยมีความสำคัญต่อผลลัพธ์ของการมีสุขภาพที่ดี -

ความต้องการเบื้องต้นของสตรีจะต้องได้รับการตอบสนองเพื่อช่วยให้พวกเขาออกจากความสัมพันธ์ที่รุนแรงและช่วยเหลือสนับสนุนการฟื้นตัวของพวกเขา

เราจำเป็นต้องสนับสนุนบริการผู้เชี่ยวชาญด้านความรุนแรงในครอบครัว ในบ้านและทางเพศ

และจำเป็นต้องปรับปรุงบริการกระแสหลักให้ดีขึ้นเพื่อรับมือและระบุแนวทางแก้ไข บริการด้านสุขภาพจะต้องอยู่ในระดับที่พอจัดหาได้

เหมาะสมทางด้านวัฒนธรรม และเข้าถึงได้ เพื่อที่ผู้หญิงและเด็กจะสามารถเข้าถึงบริการแบบองค์รวม แบบบูรณาการ ล้อมรอบ และหลายภาคส่วน

บริการทั้งหลายต้องมีให้ใช้และเข้าถึงได้สำหรับคนทุกคน โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้ง ภาวะสังคม-เศรษฐกิจ ภูมิหลังหรือเอกลักษณ์ อนึ่ง

จะต้องมีการลงทุนและการสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อปรับปรุงเส้นทางการส่งต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างแพทย์จีพี บริการผู้เชี่ยวชาญ

และระบบการให้คำปรึกษาทางการเงิน

เป็นการจำเป็นที่ระบบสุขภาพจะต้องให้ความสนับสนุนที่ดีขึ้นแก่สตรีและเด็กที่กำลังประสบหรือเสี่ยงต่อความรุนแรง การตอบสนองของชุมชนทั้งหมด

ข้ามภาค และหุ่มรอบ เป็นที่ต้องการ การให้เงินทุนจะต้องคำนึงว่าโปรแกรมต้องเป็นของส่วนท้องถิ่น

เพื่อที่โปรแกรมและแบบจำลองจะได้ถูกจัดทำขึ้นและรวมอยู่ในระบบต่างๆ ของแต่ละพื้นที่

การลงทุนที่ใหญ่กว่าและต่อเนื่องเป็นที่ต้องการ รวมทั้งในบริการต่าง ๆ ที่ให้ความสนับสนุนด้านวัฒนธรรมและเป้าหมาย และอยู่ในการพัฒนาด้านแรงงาน
คำจำกัดความที่สอดคล้องของความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศตลอดทั่วออสเตรเลียจะสนับสนุนการตอบสนอง
การแทรกแซงและการประเมินความเสี่ยงที่ดีขึ้น

ข้อตกลงหุ้นส่วนแห่งชาติควรจัดให้มีหุ้นส่วนที่มีอำนาจและประสานกันสำหรับอายุขัยของแผนแห่งชาติฉบับหน้า
แต่จำเป็นที่จะต้องมีความหมายและมาตรการที่แน่ชัดเพื่อให้แน่ใจในความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับความโปร่งใส เพื่อช่วยการดำเนินงานของบริการต่าง ๆ
นอกจากนั้น ยังมีความจำเป็นที่จะต้องแน่ใจว่าบริการต่างๆ ดำรงรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการเป็นปากเสียงสำหรับทั้งเอกชนและอย่างเป็นทางการ
และได้รับความสนับสนุนจากแบบจำลองการระดมทุนให้กระทำดังกล่าว
ผู้รอดชีวิตจะต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งสิทธิของเรื่องราวของตนเองเพื่อการเป็นปากเสียง

เราต้องปรับปรุงการตอบสนองด้านกฎหมายต่อความรุนแรงทุกรูปแบบ รวมทั้งการควบคุมโดยการบังคับ

อนึ่ง จะต้องมีคำจำกัดความที่ชัดเจนและสม่ำเสมอเกี่ยวกับความรุนแรงในบ้าน ในครอบครัวและทางเพศ
เราต้องมีการสนทนาแห่งชาติเกี่ยวกับการควบคุมโดยการบังคับเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นภาษาและความเข้าใจที่ใช้ร่วมกัน คำจำกัดความใดๆ
ของคำว่าความรุนแรง รวมถึงที่อ้างถึงการควบคุมโดยการบังคับ จะต้องได้รับการพิจารณาและให้นิยามอย่างระมัดระวัง
และจะต้องเป็นคำจำกัดความที่กว้างที่สุด หลักการแห่งชาติต้องมุ่งเข้าไปที่ระบบความเข้าใจทั้งหมดเกี่ยวกับการควบคุมโดยการบังคับ การศึกษา
การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม การยกเรื่องการรับรู้ เป็นศูนย์กลางสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทนายความ และ ตุลาการ อนึ่ง
ต้องมีการปรึกษาหารือที่มีความหมายเกี่ยวกับการสนทนาด้านวัฒนธรรมที่ปลอดภัย
โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ไม่เจตนาต่อชุมชนพื้นเมืองอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตท และกลุ่มอื่นๆ
ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบที่ไม่ได้สัดส่วนจากระบบความยุติธรรม นี่เป็นประเด็นปัญหาทั้งระบบ -
ไม่ใช่แค่เพียงเป็นประเด็นระบบกฎหมายที่การปฏิรูปเป็นที่ต้องการตลอดทั่วระบบ เพื่อบังคับให้ผู้กระทำผิดรับผิดชอบ
และเพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแก่ผู้รับเคราะห์-ผู้รอดชีวิต เช่นผ่านทาง การเข้าถึงคำแนะนำด้านกฎหมายที่ดีกว่า
ธุรกิจทั้งหลายมีบทบาทที่จะต้องแสดงในการเข้าใจเรื่องการควบคุมโดยการบังคับ
และการสนับสนุนเหล่าพนักงานและผู้ให้บริการผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้

การปรับปรุงการตอบสนองด้านกฎหมายให้ดีขึ้นหมายความว่าระบบกฎหมาย รวมทั้งระบบกฎหมายครอบครัวปลอดภัย เข้าถึงได้ และ ครอบคลุม
การเสี่ยงต่อความรุนแรงในครอบครัวสูงสุด ณ เวลาที่แยกทางกัน และสำหรับเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว "การแยกทาง"
เริ่มจากจุดที่ความสัมพันธ์สิ้นสุดลงจนกระทั่งถึงวาระที่การตกลงเรื่องการดูแลบุตรได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
การสอบสวนระบบกฎหมายครอบครัวหลายครั้งได้ให้ข้อเสนอแนะสำคัญๆ
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์และความปลอดภัยของผู้รับเคราะห์จากความรุนแรงในครอบครัวให้ดีขึ้นในระบบกฎหมายครอบครัว
ข้อเสนอแนะเหล่านี้จะต้องถูกนำมาพิจารณาและนำออกใช้ หากเหมาะสม ความริเริ่มที่ถูกนำเข้าไปในระบบกฎหมายครอบครัวเมื่อเร็ว ๆ
นี้กำลังแสดงให้เห็นประโยชน์สำคัญต่อครอบครัวที่กำลังประสบกับความรุนแรงในครอบครัว ความริเริ่มเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการประเมินค่า
และในกรณีที่เหมาะสมแล้ว ผล เป็นเงินทุนที่ได้รับการขยายและยั่งยืน

นอกจากนั้น เรายังต้องการที่จะเห็นการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของความรุนแรงจากมูลเหตุเกี่ยวกับเพศที่ยังคงถูกต้องตามกฎหมาย
และที่มีผลกระทบอย่างไม่ถูกต้องสัดส่วน โดยเฉพาะต่อกลุ่มสตรีและเด็ก รวมทั้งสตรีและเด็กสาวที่มีความทุพพลภาพ
และสตรีและเด็กพื้นเมืองอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตท

เราจำเป็นต้องเพิ่มเสียงความตั้งใจของเราไปที่การล่วงละเมิดที่กระทำผ่านทางเทคโนโลยี

และการล่วงละเมิดและการไม่เคารพต่อสตรีทางออนไลน์

การล่วงละเมิดที่กระทำผ่านทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดอันตรายที่ยั่งยืน และอาจเป็นขงแฉงสำหรับความรุนแรงในอนาคต แรงงานจะต้องได้รับการสนับสนุน
ที่คิดว่าในการเข้าถึงการฝึกอบรมและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้กระทำผิดกำลังใช้เทคโนโลยีในทางมิชอบ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ
และที่กำลังเกิดใหม่ในด้านที่เป็นอันตรายต่อสตรี ภาคเทคโนโลยีและการเงินกำลังดำเนินการเรียกร้องและการป้องกันการปฏิบัติที่มีขอบนี้
และภาคเอกชนควรได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการเป็นผู้นำนี้ต่อไป
และเพื่อความมั่นใจว่าความปลอดภัยโดยการออกแบบรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการที่วาง
การเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรมเหล่านี้อาจส่งเสริมและสนับสนุนการตอบสนองด้านข้อบังคับและกฎหมาย

คนหนุ่มสาวและสตรีควรได้รับความสนับสนุนที่ดีกว่านี้เมื่อพวกเขาประสบกับการล่วงละเมิดที่กระทำผ่านทางเทคโนโลยี เพื่อพวกเขาจะได้ใช้ไม่แค่เพียงเทคโนโลยีต่อไปเท่านั้น แต่ยังช่วยให้พวกเขาฟื้นตัวเพื่อที่จะได้รู้สึกปลอดภัยทางออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากโควิด-19 การศึกษาและการฝึกอบรมที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ให้บริการแนวหน้า ตำรวจ และระบบความยุติธรรมเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อความมั่นใจว่ามีความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของความเป็นจริงและผลกระทบของการล่วงละเมิดที่กระทำผ่านทางเทคโนโลยี และการทำให้ผู้กระทำผิดเป็นผู้รับผิดชอบ การเพ่งเล็งจะต้องอยู่ที่พฤติกรรมของผู้ล่วงละเมิด ไม่ใช่ที่เทคโนโลยีซึ่งถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด การตอบสนองจะต้องรับรองผลกระทบที่ไม่ได้สัดส่วนของการล่วงละเมิดผ่านทางเทคโนโลยีต่อสตรีบางคน ยกตัวอย่างเช่นสตรีที่มีความทุพพลภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ การตอบสนองยังควรรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อเหตุผลที่ดี

การพิจารณาแก้ไขความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศเป็นธุรกิจของทุกคน

การป้องกัน การตอบสนอง และการพิจารณาแก้ไขความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศเป็นธุรกิจของทุกคน แม้ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศโดยลักษณะวิสัย การตอบสนองของทั้งชุมชนเป็นที่ต้องการเพื่อกำจัดโรคระบาดของความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ

เราต้องเห็นการทำงานที่ดำเนินไปตลอดทั่วทุกสถานการณ์ - งาน การศึกษา กีฬา ชุมชน - เพื่อประนามพฤติกรรมที่ขาดความเคารพและความเสมอภาคทางเพศที่ฝังแน่น

สถานการณ์ทั้งหลายจะต้องสามารถตอบสนองประสบการณ์ของผู้รับเคราะห์-ผู้รอดชีวิตได้ดีกว่านี้ และทำให้ผู้ใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดเริ่มลงมือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง เพื่อที่เราจะสามารถยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศได้